

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>แถลงการณ์ พระอาการฟ้าหัดงูจุกวกรณำ</p> <p>-เสนอข่าว แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 3</p> <p>ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร ซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้ออกที่พระศอ (คอ) และทรงได้รับการถวายตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ (Biopsy) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ทั้งนี้ การผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยดี ดังที่ได้แถลงให้ทราบตามแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นั้น</p> <p>วันนี้คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่อง และตรวจพบว่ายังทรงอ่อนเพลียมาก จึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง</p>
มติชน ข่าวสด แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง	<p>ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>- กรณีสังคมออนไลน์แชร์ข้อความภาพเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และมีข้อความระบุว่า “รู้ยัง ถ้าประชามติผ่าน ยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรค ต่อไปไม่มีแล้วบัตร 30 บาท ต้องใช้บัตรผู้ยากไร้แทน.. ” นั้น</p> <p>นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า ข้อความ ดังกล่าวไม่เป็นความจริง เข้าข่ายบิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญและเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 ซึ่งทางกรธ.จะนำเนื้อหาดังกล่าว แจ้งไปยัง กกต. เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กรธ.จะไม่แจ้งความเพื่อเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลที่จะรับบริการสาธารณสุขของรัฐ กำหนดว่า บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ไม่มีข้อความใดที่จะเป็นการยกเลิกสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนตามสิทธิที่ได้รับในปัจจุบัน</p> <p>ด้าน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. กล่าวว่า ข้อความที่แชร์ทางสื่อออนไลน์นั้นไม่ใช่แค่บิดเบือน แต่ถือว่าเป็นข้อความเท็จ ไม่มีมูลความจริง สิทธิของประชาชนที่ได้รับในปัจจุบัน ยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม แม้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจะเป็นนโยบายของพรรคการเมือง แต่เท่าที่ทราบหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นฐาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้</p>
ไทยโพสต์	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมบอร์ด สปสช.มีมติเลื่อนการพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.ออกไป ว่า นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เคยมาปรึกษาว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครได้รับการเสนอชื่อตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. 2 คน แล้วหากหนึ่งคนมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติจะอย่างไร จึงให้คำแนะนำว่า ให้ไปปรึกษากับสำนักงานกฤษฎีกาในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาเสร็จ กฤษฎีกาก็จะส่งให้คณะกรรมการเพื่อคัดเลือก และเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ บ้านเมือง	<p>ภาษีน้ำหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ ตันยบรรณนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (วิป 3 ฝ่าย) ว่า วาระการประชุมมี 3 เรื่อง โดย 1 ใน 3 เป็นเรื่องมาตรการเก็บภาษีสอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกิน ซึ่ง สปท. เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมเห็นว่าม้งาน 3 ส่วนที่สามารถทำพร้อมๆ กันได้ คือ 1.การรณรงค์ให้ประชาชนระวังเรื่องสุขภาพ ที่อาจสืบเนื่องมาจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินมาตรฐาน 2.มีมาตรการกฎหมายที่ดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน โดย อย. หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3.เรื่องเก็บภาษีสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ฉะนั้นเรื่องมาตรการภาษียังไม่ถึงขั้นที่จะออกกฎหมายได้ แต่จะทำไปพร้อมกับมาตรการรณรงค์ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้ไปศึกษาและรับฟังจากทุกภาคส่วนเพิ่มเติม</p> <p>-เสนอข่าว นายปัญญา ชูศิริวิวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างหารือภายในองค์กรเพื่อเตรียมนำเรื่องนี้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงว่าความหวานในน้ำผลไม้ 100% เป็นความหวานที่เกิดจากธรรมชาติ อีกทั้งน้ำผลไม้ยังจัดเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดีมีไทย กล่าวว่า สมาคมฯกังวลว่ามติการปรับขึ้นภาษีอาจไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น และจะสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และข้อเสนอทางภาษีนี้นี้มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะต้องการผลกระทบภาษีทั้งหมดให้กับผู้บริโภคในรูปแบบของราคาขายปลีกที่สูงขึ้น 20-25% ซึ่งหากอนุญาตให้มีการขึ้นราคา จะเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และผู้บริโภคต้องซื้อเครื่องดีมีในราคาที่แพงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ และเครื่องดีมี ไม่มีภาระภาษี แนวทางดังกล่าว นอกจากจะสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันแล้ว ยังอาจทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเครื่องดีมีลดลง</p>
<p>ไทยโพสต์ บ้านเมือง มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>อาการอาหารพระธัมมชโย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายแพทย์สภา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ติดต่อเข้ามาที่แพทย์สภา ว่า ทางวัดขอเลื่อนการขอเข้าตรวจอาการอาหารของพระธัมมชโยไปแบบไม่มีกำหนด และจะนำเข้าแจ้งที่ประชุมใหญ่แพทย์สภา ในวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งการตัดสินใจของวัดพระธรรมกายครั้งนี้ คาดว่าคงไม่ได้มีผลต่อรูปคดี หรือการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพระธัมมชโย เนื่องจากดีเอสไอระบุว่าไม่จำเป็นต้องใช้ผลตรวจประกอบการพิจารณาแล้ว ซึ่งทำให้แพทย์สภารู้สึกสบายใจขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา มีทั้งผู้ที่คัดค้านและสนับสนุน การยกเลิกจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ปัญหาราคายางพารา</p> <p>-เสนอข่าว นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วางแผนรับมือราคายางที่ปรับลดลงอยู่ในระดับกก.ละ 45 บาท ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐระยะที่ 2 ที่จะเปิดรับซื้ออีกครั้งในเดือนมิ.ย.นี้ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐเสนอปริมาณความต้องการใช้ยางแล้วรวม 63,859.83 ตัน สำหรับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการใช้ในปี 2560 จำนวน 1,667.67 ตัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน New)108 คม ชัด ลึก M2F</p>	<p>ไทยยุค 'เอชไอวี' แม่สู่ลูกสำเร็จ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการต่อสู้โรคเอดส์ ปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่การตรวจหาไวรัสในสตรีมีครรภ์และการแจกยาต้านไวรัส รวมถึงระบบการดำเนินงานของสาธารณสุขไทยมีประสิทธิภาพ นอกจากไทยแล้ว คิวบาเป็นอีกประเทศที่จัดการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ตามเกณฑ์ WHO</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงข่าวโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยร่วมมือกับ สสส. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และ ชมรมอสม.สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตลอดชีวิต จำนวน 3 ล้านคนในเวลา 3 ปี</p>
<p>มติชน คมชัดลึก แนวหน้า สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์, ไอ.เอ็น.เอ็น.,</p>	<p>ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ปี 2559 เน้นประเด็น “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” ที่มุ่งให้สุขภาพดีและอยู่อย่างมีความสุข ทุกช่วงวัย สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ด้วยการฝึกสติ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการฝึกสติเป็นประจำและสม่ำเสมอจะช่วยป้องกัน บรรเทาและบำบัดอาการเจ็บป่วย รวมถึงอาการที่เกิดจากความเครียด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกรมอบรางวัล Mental Health Award แลรางวัลเกียรติยศให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ผลงานด้านสุขภาพจิตดีเด่น รวม 10 รางวัล</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ สทท.</p>	<p>7 เมืองใหญ่ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ 7 เมืองใหญ่ คือ พัทยา เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครขอนแก่น “7 เมืองใหญ่ ร่วมใจ ลดภัยทางถนน (City RTI)” เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร</p>
<p>แนวหน้า มติชนออนไลน์</p>	<p>สธ.ปราบยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมาพบหญิงสาวที่คาดว่าเสียชีวิตจากการกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหลายราย จึงได้กำชับให้ ออย. กำกับดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนอันตราย เพื่อคุ้มครองประชาชน โดยที่ผ่านมา ออย.ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2556-2558 และได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีละ 50 ตัวอย่าง ในปี 2556 ตรวจพบไซบูทรามิน 13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26 ปี 2557 ตรวจพบ 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32 และ ปี 2558 ตรวจพบ 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 จึงได้ร่วมกับ บก.ปคบ. ปรึษาปริมาณจับกุมผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ผิดกฎหมายดังกล่าวมาโดยตลอด โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - ปัจจุบัน สามารถจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำผิด จำนวน 18 ราย มูลค่าของกลาง จำนวน 19 ล้านบาท</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การใช้ยาลดความอ้วนจะต้องใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น และการใช้ยาลดความอ้วนไม่สามารถทำให้หายจากโรคอ้วน เมื่อหยุดยาน้ำหนักจะกลับขึ้นได้อีก (yo-yo effect) การลดน้ำหนักที่ถูกต้อง คือ การควบคุมอาหาร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการบริโภคด้วยการลดแป้ง ลดหวาน ลดมัน และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลบุตรหลานที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินไป และมีแนวโน้มในการใช้ยาลดความอ้วน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p> <p>ทั้งนี้ ผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษหลายกรณี เช่น ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท เป็นต้น หากผู้บริโภคพบเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จำหน่าย ยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน ออย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด</p>
ไทยโพสต์	<p>เตือนเสื้อผ้าอับชื้นก่อโรคผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน เป็นสาเหตุให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับผิวหนัง การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับฤดูนี้ ควรต้องมีเนื้อเส้นใยบางเบา สวมใส่สบาย แห้งง่าย เพราะเสื้อผ้าหนา รัดรูป จะทำให้เกิดการเสียดสี ความร้อน ความชื้น ผิวหนังมีเหงื่อออกมาก ทำให้เชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้เกิดอาการแพ้เสื้อผ้าตามมา อาการที่พบคือ เป็นผื่นคันตามจุดที่อับชื้น</p>
เดลินิวส์	<p>พนันบอล</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2558 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ระบุว่า ในรอบ 12 เดือน ปีที่ผ่านมา มีผู้เล่นพนันฟุตบอล 3.81% หรือ 1.9 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนกว่า 1.36 แสนล้านบาท ภาคกลางมีนักพนันบอลสูงสุด รองลงมาคือ ภาคอีสาน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคใต้ ตามลำดับ เกือบทั้งหมดใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ประกอบการเล่นพนันบอลมากที่สุด โดยนิยมแทงพนันผ่านโต๊ะรับพนันโดยตรงมากที่สุด รองลงมาคือ แทงผ่านคนเดินโพล ยอดเงินที่ใช้แทงพนันฟุตบอลเฉลี่ยคนละ 2,085 บาทต่อสัปดาห์ จำนวนสูงสุดที่แทงพนันคือ 8 แสนบาท</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์การพนัน ว่า เมื่อกีฬาจบ จะพบปัญหาหนี้สินจากการพนันฟุตบอล ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาอาชญากรรม บางรายอาจทำร้ายตัวเอง ครอบครัวหรือคนอื่น ๆ สถาบันฯ และกรมสุขภาพจิตจึงจัดโครงการเลิกพนัน 1323 : วัยรุ่นไทยห่างไกลพนัน เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันปัญหาจากการพนันและเปิดโอกาสให้ผู้ติดพนันมีช่องทางเข้ารับคำปรึกษา โดยหลังจากเปิดดำเนินการมาได้ 2 ปี กระแสตอบรับดีกว่าที่คาดไว้</p> <p>ผู้ที่โทรฯ เข้ามาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน ครั้งหนึ่งบอกว่าเล่นพนันฟุตบอลทำให้ชีวิตมีปัญหาครอบครัวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัญหาหนี้สิน และปัญหาสุขภาพจิตใจ ทั้งนี้ นักจิตวิทยาที่ทำหน้าที่จะให้คำแนะนำ พร้อมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง จากนั้นทุก 3 เดือนจะติดตามผลว่าเลิกพนันได้หรือไม่ โดยทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับ สำหรับปี 2556 มีนักพนันโทรฯ แจ้งเข้ามาขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกพนัน 1323 โดย 8 ใน 10 รายที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกเล่นพนันฟุตบอลได้เด็ดขาด อีก 2 ใน 10 ไม่สามารถออกจากวังวนการพนันฟุตบอลได้ เพราะมียาเสพติดเกี่ยวข้องด้วย คาดว่าช่วงฟุตบอลยูโร 2016 จะมีนักพนันเข้ามาขอรับบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>สุขภาพช่องปากวัยทอง</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณนิโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ว่า ปัญหาที่พบบ่อยๆ ได้แก่ ฟันผุ รากฟันผุ ฟันสึก โรคปริทันต์ อันเป็นโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะรอบๆ ตัวฟัน เกิดจากการแปรงฟันไม่ถูกต้อง มะเร็งช่องปากเกิดจากพฤติกรรมการเคี้ยวหมาก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือถูกแดดมาก ๆ แนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้สูงอายุ คือ การแปรงฟันตามสูตร 222 ได้แก่ แปรงฟันวันละ 2 ครั้งตอนเช้าและก่อนนอน โดยแปรงครั้งละ 2 นาทีเพื่อให้ฟลูออไรด์จากยาสีฟันเคลือบบนผิวฟัน และหลังการแปรงฟันให้งดอาหารทุกชนิด 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ฟลูออไรด์หายไป และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ เพื่อทำความสะอาดซอกฟันและบริเวณเนื้อเหงือกที่เป็นช่องว่างใหญ่ๆ ทุกครั้งก่อนแปรงฟัน หลังแปรงฟัน และก่อนนอน ควรตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุกปีหรือ 6 เดือนครั้ง เพื่อรับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา รวมทั้งใส่ฟันเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ</p>
ข่าวสด	<p>สารสกัดจากหนอนไหม</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ม.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานวิจัยเรื่องผลของสารสกัดจากดักแด้ไหมไทยต่อการกระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือดเทียบเท่าไวอากร้า ยังไม่มีผลการสรุปออกมาชัดเจนว่ามีฤทธิ์หรือสารเหมือนยาไวอากร้า เพียงแต่อยู่ในขั้นการทดลอง แนะนำประชาชนรอผลการวิจัยที่ชัดเจน และรอให้มีการสกัดออกมาในรูปแบบแคปซูลและสมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์จากสารธรรมชาติจะปลอดภัยมากที่สุด</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>จัดสร้างหออภิบาลทารกแรกเกิด</p> <p>-เสนอบทความ การจัดสร้างหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ ของ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม เนื่องจากปัจจุบัน อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดอายุน้อยกว่า 28 วัน ยังสูงถึงร้อยละ 8 ต่อ 1,000 โดยการเสียชีวิตร้อยละ 80 เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ 1.เกิดก่อนกำหนด 2.โรคติดเชื้อ และ 3.การขาดออกซิเจน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จึงจำเป็นต้องสร้างหออภิบาลทารกแรกเกิด เพื่อรองรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท โดยรัฐบาลจัดบให้ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนอีก 12 ล้านบาท ได้ขอความร่วมมือจากชาวแม่กลองและผู้มีจิตศรัทธา โดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างในวันที่ 12 มิ.ย. 2559 เวลา 09.30 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก หรือติดต่อบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชี</p>
บ้านเมือง	<p>กู้ชีพฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอบทความ สพล. ร่วมกับ สสจ.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ หลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (Maritime and Aquatic Life Saving) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางน้ำ ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ที่เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เพื่อเตรียมรับมือผู้ป่วยจากการจมน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว</p>
New)108	<p>เห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนระมัดระวังในการเลือกซื้อเห็ดทุกครั้ง ควรหลีกเลี่ยงเห็ดที่อ่อนหรือแก่เกินไป เพราะไม่สามารถจำแนกชนิดได้ และบางครั้งเห็ดแก่จัด ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีทำให้มีพิษอย่างอ่อนได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้ระมัดระวังในการดู-เก็บ-ซื้อเห็ด ถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามผู้รู้ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชม. ด้าน นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เผยว่า เฉพาะ 5 จังหวัดอีสานใต้ ปี 58 มีผู้ป่วยจากกินเห็ดพิษ 666 ราย เสียชีวิต 7 ราย ปี 59 ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 23 ราย</p>
เดลินิวส์	<p>แก้ไขความพิการ</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ตรัง มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วมือ-เท้าเกิน นิ้วมือ-เท้าติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น และเป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการและการบริการในรพ.ส่วนภูมิภาค ให้พัฒนาแนวทางการรักษาและการติดตามหลังการรักษา กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในจังหวัด พอ.สว. 56 จังหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง ไทยโพสต์	<p>กทม.ฉีดวัคซีน HPV ฟรี</p> <p>-เสนอข่าว นางผุสดี ตามไทย รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV แก่เด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนสังกัดกทม.ฟรี โดยจะฉีดให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแบบสำรวจขอความร่วมมือพ่อ-แม่ ผู้ปกครองให้อนุญาตให้บุตรหลานของตนได้รับวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกทั้ง 2 ครั้ง</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า	<p>4 หน่วยงานรับรองเรียนปัญหาออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เผยว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จับมือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การรับรองเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" เล็งช่วยแก้ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ปัญหาการซื้อขายบนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซอย่างเต็มที่</p>
สยามกีฬา	<p>โรคซิกา</p> <p>-เสนอข่าว เกร็ก รัทเธอร์ฟอร์ด เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก ปี 2012 ตัดสินใจแข่งตัวเองก่อนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2016 เนื่องจากหวาดกลัวเชื้อไวรัสซิกา และยังมีนักกีฬาอีกหลายคนที่ไม่แสดงความกังวลต่อการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลครั้งนี้ เนื่องจากหวาดกลัวการระบาดของโรค แม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะออกมายืนยันว่าความเสี่ยงในการติดต่อโรคนี้น้อยมากก็ตาม</p>